

เกมขึ้นยาน (CASH OR CRASH)

เกมขึ้นยาน หรือว่า แคช ออร์ แครช เป็นเกมแนวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่ง ลักษณะของเกมคือ เป็นเกมจรวด ที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้า แต่ครั้งที่พุ่งขึ้นไป ระยะทางจะไม่เท่ากัน หมายถึงว่า จรวดจะระเบิด แบบแรนด้อม บางครั้งอาจจะระเบิดเร็ว บางครั้งอาจจะระเบิดช้า ซึ่งเรามีหน้าที่กระโดดออกจากจรวด ก่อนที่จรวดจะระเบิด หากออกมาทันก่อนจรวดระเบิด ก็จะได้รับเงิน แต่หากจรวดระเบิดก่อนก็จะได้เงิน แต่ยิ่งจรวดบินสูงเท่าไร นานเท่าไร เราก็จะได้รับเงินมากเท่านั้น แต่อย่างที่บอก มันระเบิดช้าหรือเร็ว ไม่เหมือนกัน เราจึงต้องเสี่ยงดวง ว่าจะกระโดดออกจากยานตอนไหน

วิธีการเล่นเกมขึ้นยาน

ขั้นตอนการเล่นเกมขึ้นยาน หรือว่าแคชออร์แครชนั้น มีดังต่อไปนี้

- กดเลือก BET AMOUNT คือจำนวนเงินที่เราจะลงทุน ซึ่งจำนวนเงินเริ่มต้น อยู่ที่ 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท
- เมื่อกดยอดเงินที่ต้องการได้แล้ว ก็รอเวลาให้จรวดปล่อยยาน ซึ่งแต่ละรอบ จะมีระยะเวลาก่อนปล่อยยานอยู่ที่ 15 วินาที และระบบจะนับเวลาถอยหลังไปเรื่อย ๆ จนหมดเวลา แล้วก็ปล่อยยานขึ้นฟ้า
- ในแต่ละรอบที่จะปล่อยยาน จะมีคนเดินขึ้นยาน บริเวณกลางยาน แต่ครั้งก็จะมีจำนวนคนขึ้นยานที่ไม่เท่ากัน
- เมื่อเรากดจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละรอบได้แล้ว ก็ให้กด BET เพื่อยืนยันการเดิมพัน และระบบจะขึ้นมาว่า BET Accepted คือเดิมพันเรียบร้อยแล้ว พร้อมตัวเลขบิลเดิมพันในแต่ละตาแสดงขึ้นมาสำหรับตรวจสอบ
- จากนั้นเราก็กด Cash Out ก่อนยานระเบิด หากกดออกทัน เราก็จะได้รับเงินรางวัลตามอัตราที่จ่ายเอาไว้
- โดยมีระยะเวลาล่าสุดที่เครื่องระเบิด แสดงให้เล่นด้านล่าง และความสูงของยานด้านข้าง ตั้งแต่ 0-20
- เมื่อจบเกม ระบบจะสรุปว่าเราได้เงินเท่าไร ตัวคูณเท่าไร หรือเสียเงินไปเท่าไร กรณีโดดออกจากยานไม่ทัน
- นอกจากนี้ เรายังสามารถตั้งค่า 1/2 ของเงินที่เดิมพันได้ด้วย เช่น กดยอดเดิมพันเงินไปที่ 1000 แต่มันเกินไปหน่อย ก็ให้กด 1/2 ยอดเดิมพันก็จะเหลือแค่ 500 เป็นต้น และกดหารต่อไปเรื่อย ๆ ได้ เช่น 500 เหลือ 250, จาก 250 เหลือ 125, จาก 125 เหลือ 63, จาก 63 เหลือ 32, จาก 32 เหลือ 16 , จาก 16 เหลือ 10 คือยอดเดิมพันต่ำสุด แต่ถ้าตั้งค่าเดิมพันต่ำสุดที่ 10 บาทอยู่แล้วจะไม่สามารถกด 1/2 ได้ เพราะว่ามันต่ำที่สุดแล้ว

ซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายมาก ๆ แคกดลงทุน แล้วรอยานขึ้น จากนั้นกระโดดออกจากยาน โดยวัดดวงเอา ก่อนที่ยานจะระเบิด เพราะยิ่งยานบินสูงขึ้น เราก็จะได้รับเงินเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเรากดช้า ยอดเงินเดิมพันก็จะเสียไป ถ้ายานเกิดระเบิดก่อน แต่ในเกมนี้ มีโอกาสทำเงินสูงถึง 95% เลยทีเดียว ฉะนั้น มันจึงเป็นเกมที่เหมาะต่อการทำเงินมาก ๆ

เดิมพันกับเกมขึ้นยาน สนุกอย่างไร?

ความสนุกในการเล่นเกมนี้นั้น ก็คือการที่เราได้เสี่ยงว่าจะกระโดดออกจากยานตอนไหน เพราะถ้าเรากดออกเร็วเกินไป เราก็จะได้เงินน้อย แต่ถ้ากดออกช้าไปยานก็ระเบิดเสียเงินฟรีไปอีก ความเหมาะสมในการกดจึงสำคัญมาก ๆ ไม่มากหรือน้อยเกินไป แต่มันก็ไม่มีอะไรที่พอดีเลยจริง ๆ เพราะว่ามันเป็นระบบสุ่ม ต้องเสี่ยงเอาเอง บางที่ยานเพิ่งจะปล่อย แล้วระเบิดเลยก็มีมาแล้ว แต่ถ้าเราค่อย ๆ เล่น ค่อย ๆ เก็บกำไรทีละนิด โอกาสทำกำไรก็ถือว่าเยอะมาก ๆ เช่น เราเล่นกินกำไรแค่รอบละ 30-50% ก็พอ มันอาจจะดูไม่ได้เงินมาก แต่ว่าถ้าสะสมไปเรื่อย ๆ เราจะสามารถทำเงินได้เยอะเอง

ทดลองเดิมพันเกมขึ้นยาน กับในระบบจริง แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับความแตกต่างของการเล่นเกมขึ้นยาน ในระบบจริง กับระบบทดลอง ก็คือการใช้เงินนี้แหละ อย่างในระบบทดลอง เราสามารถกดเดิมพันสูงสุดที่ 1,000 บาทได้เลย แม้ว่าในการเล่นเสียมันก็ได้ไม่ได้เสียตาย แต่ถ้าเงินจริงเนี่ย เราต้องค่อย ๆ เล่น ไม่ควรลงทุนเยอะ พยายามปรับยอดเงินลงทุนไปเรื่อย ๆ ไม่ควรลงทุนอยู่คนเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในบางที่ที่เราเสียติดต่อกันเพราะกดออกจากยานไม่ทัน ฉะนั้น ก่อนที่จะเล่นเกมในระบบจริง แนะนำว่า ให้ทดลองเล่นใน DEMO ให้ชินก่อน ต้องชินจริง ๆ ต้องทำความเข้าใจตัวเกมให้ได้ ว่ามันเล่นอย่างไร ไม่เช่นนั้น ถ้าเราไม่รู้ เรากดมั่ว เรากะระยะเวลาไม่เป็น มันก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้ ที่สำคัญหัดเล่นให้นาน พอเล่นในระบบจริง จะได้ไม่ใจร้อนเพราะเกมนี้ ถ้าใจร้อนและหัวร้อนไปด้วย ส่วนใหญ่กดเดิมพันแบบสูงสุดแล้วเสียเงินกันเยอะทั้งนั้น

ถ้าใครกำลังคิดที่จะเล่นเกมขึ้นยาน แนะนำว่าให้ลองเล่นในเดโม แล้วคอยดูเวลาเอาไว้ ส่วนใหญ่ ถ้าเวลานานมาก ๆ ประมาณ 2 ครั้งติด แบบเลย 5 ขึ้นไปเนี่ย ครั้งต่อไปจะระเบิดเร็ว แต่ถ้ายาวไปถึง 20-30 แบบนี้โอกาสครั้งต่อไปแบบปล่อยเครื่องแล้วระเบิดเลยจะมีสูงมาก ๆ ฉะนั้นควรเล่นแบบ 2 ตาวัน 1 ตา ก็ได้ เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงของยานระเบิดอย่างรวดเร็ว

คำอธิบายทั้งหมด